



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑	ประธาน	การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม	ที่ประชุมทราบ
๒	เลขานุการ	<p>๑. ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ</p> <p>๒. การหาหรือความร่วมมือระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดำริ-โครงการ SIFE กับมหาวิทยาลัย</p> <p>๓. AC ๒๑ Steering Committee ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>๔. สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอแนะการศึกษาดูงานการบริหารงานด้านกิจการนิสิต ณ ประเทศไต้หวัน</p> <p>๕. รายงานข้อมูลจำนวนนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔</p> <p>๖. สรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๗. กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)</p> <p>๘. ข้อมูลสรุป การจัดงาน “เพื่อนพืช (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๙. สรุปการหารือแนวทางและแผนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Slovak University of Agriculture in Nitra และ Mendel University in Bruno</p> <p>๑๐. หน่วยงานมอบหนังสือ คู่มือ และเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย</p>	ที่ประชุมทราบ

			<p>๕. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะทำงาน</p> <p>๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ กันตังกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะทำงาน</p> <p>๗. ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย คณะทำงาน และเลขานุการ</p> <p>โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่พิจารณาเสนอแนวทางการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป</p>
		การโอนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติ
		การทบทวนแผนปฏิบัติการราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
		ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๓ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔	ที่ประชุมทราบ
๖	อธิการบดี	การแต่งตั้งรองอธิการบดี	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ แต่งตั้งนายสุรศักดิ์ สวงพงษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขที่ ๒๕๖๒ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบแทนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๗	คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา	การขออนุมัติแก้ไขประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา	อนุมัติ
๘	คณะกรรมการสรรหาฯ	การขออนุมัติแก้ไขประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติ

๘ (ต่อ)		การแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วรวิมล ฤกษ์อำนวยโชค ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขที่ ๑๔๒๕ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี
๙	ที่ประชุมคณบดี	แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสหวิทยาการ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ๑. ให้โอนการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

			<p>และพัฒนาสังคมไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะวิชาที่มีความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป</p> <p>๒. ให้ดำเนินโครงการสหวิทยาการ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตต่อไป โดยไม่มีการรับนิสิตใหม่เพิ่มตามที่คณะเกษตรและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เห็นชอบร่วมกัน และให้ยุติโครงการเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด</p> <p>๓. หลักสูตรที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับความร่วมมือในการบริหารจัดการและมีลักษณะบูรณาการที่ชัดเจน ได้แก่ สาขาการจัดการทรัพยากร สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สาขาพันธุวิศวกรรม สาขาโลกาภิวัตน์-ศึกษา สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๓.๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรองประธาน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่าง ๆ เป็นกรรมการ โดยมีกองบริการการศึกษาเป็นเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารหลักสูตร การผลิตบัณฑิตเชิงสหวิทยาการ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน</p> <p>๓.๒ ให้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาต่าง ๆ ประกอบด้วยผู้แทนคณะวิชาที่มีความร่วมมือและเกี่ยวข้อง ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารแต่ละสาขา การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การควบคุมมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสาขานั้น โดยกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ชัดเจนและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการร่วมกัน</p>
--	--	--	---

๙ (ต่อ)			<p>๔. ให้ทดลองดำเนินการตามข้อ ๓ ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ และการพัฒนารูปแบบของหลักสูตรเชิงสหวิทยาการที่แท้จริงและมีความก้าวหน้าต่อไปในลักษณะของโครงการบูรณาการ ดังเช่นการพัฒนาสหวิทยาการในสถาบันอื่น ๆ</p> <p>การนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้นำข้อเสนอแนะของอุปนายก-สภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย</p>
------------	--	--	---

๑๐	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)	อนุมัติ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔	อนุมัติ
		การเปิดสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬารักษ์	ที่ประชุมทราบ
๑๑	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติเลื่อนการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จากปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของคณะศึกษาศาสตร์	อนุมัติ
		การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๑๕๓๓๕๑ หลักการวัดและประเมินผล- การศึกษา และรายวิชา ๐๑๑๕๓๔๙๒ การวิจัยทางการศึกษา	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	การขออนุมัติเปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์- การกีฬา ภาคพิเศษ หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์- และพัฒนศาสตร์	อนุมัติ
๑๒	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รวม ๑๐ ราย	อนุมัติ
		การขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำคณะ	อนุมัติ
๑๓	คณะวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๔๑๘๓๘๕๕ การประมวลผลภาพดิจิทัล	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
๑๔	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ	กำหนดการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารแบบออนไลน์	ที่ประชุมทราบ
๑๕	คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มก. (ก.อ.ม.)	ผลการพิจารณาคำวินิจฉัยอนุกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ
๑๖	ที่ประชุม ก.บ.ม.	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	ที่ประชุมทราบ
๑๗	กองคลัง	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔	ที่ประชุมทราบ
๑๘	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri

